

Số: /BC-STTTT

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giữa kỳ Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Công văn số 1532/SLĐT BXH-BTXHTE ngày 02/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Kế hoạch 153/KH-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh, về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng văn bản¹ đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền thực hiện chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các nội dung khác có liên quan; hướng dẫn² các huyện, thành phố triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

1. Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin: Ngân sách trung ương bố trí: 21.342 triệu đồng; ngân sách địa phương bố trí: 640 triệu đồng.

1.1. Sở Thông tin và Truyền thông: Ngân sách được bố trí năm 2023: 6.616.000.000 đồng. Trong đó: Ngân sách TW 6.423.000.000 đồng và ngân sách đối ứng địa phương: 193.000.000 đồng. Kinh phí của Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin là 6.595.000.000 đồng. Trong đó: Ngân sách TW 6.403.000.000 đồng và ngân sách đối ứng địa phương: 192.000.000 đồng và Tiểu dự án 7 Nâng

¹ Công văn số: 510/STTTT-TTBCXB ngày 15/3/2023 tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

² Công văn số: 172/STTTT-TTBCXB ngày 01/02/2023 về việc thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023; 774/STTTT-TTBCXB ngày 14/4/2023 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2023.

cao năng lực giám sát chương trình là 21.000.000 đồng. Trong đó: Ngân sách TW 20.000.000 đồng và ngân sách đối ứng địa phương: 1.000.000 đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1196/KH-STTTT ngày 08/6/2023 Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023, tuy nhiên chưa triển khai giải ngân kinh phí được cấp. Nguyên nhân: Theo chỉ đạo tại Công văn số 252/BTTTT-KHHC ngày 19/01/2023 thì năm 2023 tỉnh Lạng Sơn không được giao thiết lập mới mà chỉ được giao triển khai sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với các cụm thông tin điện tử (TTĐT) đã được thiết lập giai đoạn 2011 - 2015. Tuy nhiên, hệ thống cụm TTĐT tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đi vào hoạt động từ năm 2016, sau nhiều năm đưa vào khai thác vận hành phục vụ công tác tuyên truyền, thời gian sử dụng đã lâu, do ảnh hưởng của thời tiết đến nay các thiết bị màn hình Led, hệ thống trang thiết bị nghe nhìn; ki-ốt tra cứu thông tin điện tử đã hư hỏng không còn hoạt động được. Do vậy việc thay thế các thiết bị hư hỏng không đảm bảo. Mặt khác, vị trí lắp đặt hiện tại của cụm TTĐT tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị không còn phù hợp, không đảm bảo cả về an toàn đường bộ, mỹ quan cửa khẩu, tầm nhìn, vị trí và các vấn đề liên quan khác. Nên việc chỉ sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm TTĐT được thiết lập giai đoạn 2011 - 2015 là không thể triển khai thực hiện được.

Ngày 21/4/2023 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 849/STTTT-TTBCXB gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện nội dung thiết lập Cụm Thông tin điện tử thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.

Ngày 12/5/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1768/BTTTT-KHHC ngày 12/5/2023 về việc ý kiến đối với Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023, theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Thiết lập Cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị.

Ngày 27/5/2023 UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 629/UBND-KGVX về việc bổ sung Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bổ sung thêm nội dung thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới.

Ngày 28/6/2023 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, xác định vị trí lắp đặt mới Cụm thông tin điện tử tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Trên cơ sở xác định thiết lập Cụm thông tin điện tử tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Sở Thông tin và Truyền thông mới có căn cứ để phân bổ vốn triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin

thuộc Dự án 6 CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hiện nay Sở đang triển khai lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng công trình: Thiết lập mới cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

1.2. UBND các huyện, thành phố

Ngân sách kinh phí của Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin được bố trí năm 2023: 15.387.000.000 đồng. Trong đó: Ngân sách TW 14.939.000.000 đồng và ngân sách đối ứng địa phương: 448.000.000 đồng.

- Dự kiến đầu tư thiết lập mới đài truyền thanh 20 đài và nâng cấp mở rộng đài truyền thanh xã 33 đài hiện đang triển khai thực hiện.

- Xây dựng ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo, Xây dựng phóng sự về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện; Đến thời điểm báo cáo các huyện đang xây dựng phóng sự về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

- Xây dựng sản phẩm truyền thông về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; truyền thông về thành tựu của huyện, mục tiêu định hướng phát triển KT-XH, QP-AN trong những năm tiếp theo. Hiện nay mới ban hành Kế hoạch triển khai và thực hiện khảo sát để lập dự toán và đang triển khai các bước tiếp theo quy định.

- Hiện nay đang tiến hành khảo sát hỗ trợ các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

Việc triển khai giải ngân vốn từ nguồn ngân sách Trung ương ở cấp tỉnh và cấp huyện 6 tháng đầu năm 2023 còn lúng túng, việc ban hành văn bản quản lý và triển khai tổ chức thực hiện ở các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số nội dung đã có văn bản hướng dẫn nhưng chưa rõ ràng hoặc chưa thống nhất giữa các văn bản của Trung ương. Do vậy công tác triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện tại địa phương chưa thực hiện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Việc triển khai thực hiện chương trình, dự án được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định. Trong quá trình thực hiện có sự phối kết hợp giữa các ngành liên quan đảm bảo cho các đối tượng người nghèo, hộ nghèo đều được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước quy định. Việc xây dựng các kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời. Các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo được triển khai kịp thời, chính sách đã đến được với

người dân được thụ hưởng, phát huy hiệu quả tích cực góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

- Một số văn bản hướng dẫn về định mức, cơ chế triển khai thực hiện các chương trình MTQG chưa được cấp trên ban hành kịp thời do vậy ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

- Một số đơn vị chưa chủ động nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn các nội dung triển khai phù hợp với địa bàn. Nguyên nhân do nhận thức về trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo ở một số cơ sở chưa thực sự chủ động, chưa sâu sát, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo; việc bố trí cán bộ theo dõi về giảm nghèo tại một số xã, thị trấn chưa được quan tâm, bên cạnh đó còn một bộ phận người nghèo chưa nhận thức đúng về trách nhiệm của mình, còn trông chờ, ỷ lại, thiếu quyết tâm vươn lên vượt thoát nghèo.

- Hiện nay các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cơ bản mới chỉ thực hiện xây dựng kế hoạch, lựa chọn đối tượng thụ hưởng và lập dự án. Việc triển khai các nội dung cần có văn bản hướng dẫn từ cấp trên nên ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định và phê duyệt dự án.

- Chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị cấp huyện chưa tổng hợp kịp thời, đầy đủ, chính xác các biểu số liệu báo cáo theo quy định, phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo chung.

b) Nguyên nhân

Một số cơ quan chưa thật sự quan tâm chỉ đạo thực hiện, ban hành kế hoạch chưa cụ thể và hướng dẫn còn chậm, còn chung chung nên việc triển khai thực hiện chính sách, dự án chậm và lúng túng; chưa bố trí và huy động các nguồn lực.

3. Bài học kinh nghiệm

- Xác định đúng mục tiêu cơ bản phải giải quyết, đúng địa bàn ưu tiên các xã nghèo nhất, thôn bản khó khăn nhất để tập trung nguồn lực đầu tư, không dàn trải.

- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát để hỗ trợ, phát hiện sai sót, kịp thời giúp các đơn vị khắc phục mọi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong tổ chức thực hiện chương trình phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch.

IV. PHỤ LỤC BÁO CÁO

Tổng hợp các Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 12, Biểu số 15 theo kỳ đánh giá.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo chung./.

Nơi nhận:

- Sở LĐTBXH;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB, VP;
- Lưu: VT, TTBCXB (ĐT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến